

6. การบริการวิชาการ

ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567

ที่	โครงการ	กิจกรรม
1	ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์	พัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยและมะกรูดในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สู่แพลตฟอร์มออนไลน์
		พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสูตรตำรับพระโอสถพระนารายณ์และตำรับยาต้มส้มโอมือชุมชนคนบางกรวย (ปลายบาง) ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
		การพัฒนาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ของสมาชิกในกลุ่มสวนครัวข้างบ้าน แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
		การยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาและวัสดุในท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล และการสื่อสารการตลาดออนไลน์
		การพัฒนาอัตลักษณ์น้ำผึ้งชันโรงสมุนไพรมะพร้าวในพื้นที่ชุมชนคนบางกรวย (ปลายบาง) ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี สู่การขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
		การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม ตำบลมะกอกหวาน และตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
2	พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับชุมชนสู่สากล	การพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการยกระดับวิสาหกิจชุมชนภายใต้การบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3	ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน	การพัฒนาพื้นที่ปลูกและการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรมะพร้าวในพื้นที่โรงเรียนน่วมประสงค์วิทยา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
		ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมืองเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพในการผลิตอาหาร
		การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแปรรูปขยะพลาสติกสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
4	ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก	การอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างสื่อการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ โปรแกรม Geogebra ให้กับครูอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
5	พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักไชยาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปบ้านแหลมเหนือ : ตำบลบางตะไนย์ อำเภอบางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ที่	โครงการ	กิจกรรม
5	พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (ต่อ)	<p>การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของชุมชนสามะลอที่ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี</p> <p>การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดผงจากหน่อไม้ฝรั่งและมะเขือเทศราชินีตากเกรดเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี</p> <p>การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรในท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อเพิ่มรายได้ ปีที่ 3</p> <p>การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือเทคนิค การบริหารจัดการฟาร์มการผลิตน้ำนมแพะ และการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์นมแพะบ้านละหารฟาร์ม ตำบลบ้านละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”</p> <p>ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องด้านการพัฒนาสายพันธุ์ของกระบือปลัก การจัดการอาหารและการจัดการโรคสัตว์สู่มาตรฐานฟาร์มที่ดีให้แก่เกษตรกร ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก</p> <p>ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพแก่นักวัดอาสาสมัครสาธารณสุข โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์</p> <p>พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากมะม่วงพื้นถิ่นเพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านแหลมเหนือ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>พัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น</p> <p>อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับจุลินทรีย์เมตาไรเซียมเพื่อเพิ่มผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่งของอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี</p> <p>อบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมแพะดิบเบื้องต้นตามมาตรฐานสินค้าเกษตรในอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี</p> <p>การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดเพื่อประโยชน์เชิงพานิชย์ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปบ้านแหลมเหนือ : ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี</p> <p>การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก</p> <p>การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง 2 จังหวัดนนทบุรี</p>

ที่	โครงการ	กิจกรรม
5	พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (ต่อ)	<p>การผลิตแปงมะพร้าวจากกากมะพร้าวเหลือทิ้งและส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านแหลมเหนือ ตำบลบางตะไนย์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี</p> <p>การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับผลิตภัณฑ์จากขารางแดง ตำบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน</p> <p>การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับมะตาดพืชเศรษฐกิจชุมชนเกาะเกร็ด เพื่อการประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน</p> <p>วิเคราะห์และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้างในผัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยท่ามะนาว ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี</p> <p>การพัฒนาทักษะอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า ผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า และผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี</p> <p>การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร</p>
6	ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21	<p>การอบรมทักษะความรู้อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งสำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์</p> <p>การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่ารวก ตำบลหนองยายโตะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี</p> <p>บูรณาการการใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนสู่การเรียนรู้ในชุมชนเขตบางเขน กทม.</p>
7	พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน	ส่งเสริมทักษะทางปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับการสอน